

*Chương V***ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH****Điều 37.** Hiệu lực của Nghị định

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 22/2000/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Điều 38. Trách nhiệm hướng dẫn, thi hành

Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

Phan Văn Khải

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỈ THỊ của Thủ tướng Chính phủ số 31/2004/CT-TTg ngày 08/9/2004 về việc phát động đợt thi đua đặc biệt từ nay đến hết năm 2005 nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001 - 2005), thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong 2 năm 2004 - 2005 và Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII.

Ngày 21 tháng 5 năm 2004, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra Chỉ thị số 39/CT-TW về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến.

Để thực hiện tốt Chỉ thị nói trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị các đoàn thể nhân dân trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện những công việc cụ thể sau đây:

1. Phát động đợt thi đua đặc biệt, tập trung sức hoàn thành kế hoạch của những tháng còn lại năm 2004 và cả năm

0538909

LawSoft * Tel: +84-8-3845 6684 * www.ThuVienPhapLuat.com

2005, hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001 - 2005), thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước:

- Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2005).

- Kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2005).

- Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2005).

- Kỷ niệm 60 năm cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2005) và Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2005).

- Chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII vào quý 4 năm 2005 và các ngày kỷ niệm khác trong 2 năm 2004 - 2005.

Khẩu hiệu chung trong đợt thi đua đặc biệt này là: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001 - 2005)".

Với tinh thần đó, từng ngành, địa phương và cơ sở, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phải đề rõ được các mục tiêu cụ thể, hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của năm 2004, tạo đà vững

chắc phấn đấu đạt và vượt mục tiêu của kế hoạch năm 2005.

- Đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực xã hội, đặc biệt là trong ngành giáo dục, y tế, văn hóa, cải tiến quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc. Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động, xây dựng cơ chế, chính sách quản lý và tăng cường đào tạo lao động xuất khẩu. Từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Thực hiện các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông.

- Tiếp tục củng cố quốc phòng và an ninh, kết hợp giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh trấn áp các hoạt động tội phạm; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý xã hội.

Các Bộ, Ban, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung nghiên cứu đổi mới, sáng tạo nhiều hình thức, phương pháp tổ chức thi đua phù hợp với từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tạo ra chất mới trong phong trào thi đua. Chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua sau đây:

+ Phong trào toàn dân thi đua làm kinh tế giỏi, làm giàu cho mình, cho cộng đồng, cho đất nước, phấn đấu hàng năm

có thêm nhiều địa phương và đơn vị không còn hộ nghèo, tăng nhanh hộ giàu.

+ Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa và các cuộc vận động ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội, văn hóa phẩm độc hại, góp phần thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) về tiếp tục “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, từng bước đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

+ Phong trào cả nước trở thành xã hội học tập, nhằm nâng cao dân trí, trước hết trong cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ.

+ Phong trào thi đua xây dựng quốc phòng và an ninh vững mạnh.

2. Đẩy mạnh sản xuất, chống lãng phí, chống phô trương hình thức trong các ngày lễ và tổ chức đón nhận danh hiệu thi đua.

3. Triển khai việc học tập, quán triệt Luật Thi đua - Khen thưởng và Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn cụ thể hóa thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng. Xúc tiến hoàn thành việc khen thưởng thành tích kháng chiến, đảm bảo thực hiện tốt Chỉ thị số 26/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

4. Xây dựng các điển hình xuất sắc, trên cơ sở các bài học đã được tổng kết, làm tốt việc giới thiệu các điển hình để

nhân rộng trong cả nước. Chú trọng phát hiện các điển hình và nhân tốt mới thật sự nổi trội trong các phong trào thi đua yêu nước. Việc bình chọn các danh hiệu thi đua phải chính xác, được quần chúng suy tôn, để có kế hoạch bồi dưỡng và đề nghị các hình thức khen thưởng xứng đáng (phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc vào đợt cuối năm 2004; 01/5/2005; 02/9/2005).

5. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức và cán bộ thi đua khen thưởng; các Bộ, ngành, địa phương tiến hành việc củng cố bộ máy và cán bộ, đảm bảo bộ máy gọn nhẹ và có hiệu lực theo tinh thần Chỉ thị số 39/CT-TW của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ thi đua khen thưởng để đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện Luật Thi đua Khen thưởng.

6. Bộ Văn hóa - Thông tin và các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và các địa phương coi trọng việc thường xuyên tuyên truyền cho các phong trào thi đua và đến kỳ hạn thi tập trung tuyên truyền cho Đại hội Thi đua các cấp và Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII, nhằm biểu dương những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Tổ chức các

cuộc thi sáng tác và xuất bản các tác phẩm về chân dung các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, các gương người tốt, việc tốt trong thời kỳ đổi mới.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phan Văn Khải

CÁC BỘ

BỘ CÔNG NGHIỆP

QUYẾT ĐỊNH của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp số 87/2004/QĐ-BCN ngày 06/9/2004 về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ngành Cơ khí đến năm 2010 phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP

ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2003/CT-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản;

Căn cứ Chương trình hành động của ngành công nghiệp số 2749/CV-KHĐT ngày 22/7/2002 của Bộ Công nghiệp gửi các đơn vị trực thuộc nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cơ khí Luyện kim và Hóa chất, Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Phát triển ngành Cơ khí đến năm 2010 phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn” với những nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm phát triển cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn:

- Phát triển cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn phải phù hợp với Chiến lược phát triển ngành Cơ khí Việt Nam đến 2010, tầm nhìn đến 2020 đã